

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กทม.

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

กระเป๋าสบไม่เปื้อนไร บุญเต็มหัวใจแล้วชุ่มเย็น

ตอนเช้า

ตอนเช้าไม่ทราบว่ามีอะไรเรื่องอะไรก็ไม่ว่า อย่างนี้แหละเรื่องของโลกมันไม่มีประมาณอย่างนี้แหละ ไม่มียุติ โฆษณาล้นอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ทราบว่าใครเขาฟังหรือไม่ฟังก็ไม่ว่า มีลมปากก็ฟาดออกไป ๆ ให้ความพอดิบ้างซิ โฆษณาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งปานนี้ โฆษณาหาอะไรก็ไม่ว่า เราเบื่อจะฟังแล้วนะ หูอื่นเขาก็เบื่อเหมือนกันแหละ เอ้า ให้พร

ตอนค่ำ

วันนี้จะไม่พูดอะไรมาก หลวงตาเหนื่อยมากแล้ววันนี้ ตั้งแต่มาวันนี้แล้ววันนี้หนึ่งทีเหนื่อยมากที่สุด แต่ทนเอาเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ทนเพื่อหัวใจพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่รักชาติ ต่างคนต่างเสียสละมาวันนี้ เรียกว่าเราทั้งหลายได้สร้างมหาคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติของเรา การทำบุญให้ทานเราเคยทำมามากน้อยตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรา มาโดยลำดับ แต่ยังไม่ปรากฏว่าทานประเภทใดที่จะยิ่งใหญ่เป็นมหาคุณมากกว่า การให้ทานเพื่อชาติของเรา

พี่น้องทั้งหลายได้มาสร้างคุณงามความดีคราวนี้ เรียกว่าได้สร้างมหาคุณร่วมกัน และต่อไปนี้ไปก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงพากันอุทิศสัพเพทธานุชาตวิญญูญาณ เพื่อชาติไทยของเราจะได้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปดังที่เคยเป็นมาแล้ว อย่าให้เอนเอียงและล่มจมไปเสีย ซึ่งเสียทั้งชาติไทยของเราไม่มีความหมายเลย หลวงตาบวนี้เอาหัวมุดดินเลยแหละ อันนี้เป็นเรื่องของธรรมพระพุทธานุชาตวิญญูญาณประกาศโพธิเมตตธรรมแก่พี่น้องทั้งหลาย เพื่อยกชาติไทยของเราขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคง ต่างท่านต่างพยายามชวนช่วยชาติของตนเต็มกำลังความสามารถ มี ๕ บาทแบ่งครึ่งหนึ่ง มี ๑๐ บาทแบ่ง ๕ บาท มีบาทหนึ่งแบ่งสองสลึง หรือเอาหมดก็ได้ กลับบ้านไปหาใหม่ก็ได้ กระเป๋าสบไม่เปื้อนไร บุญเต็มหัวใจของเราแล้วชุ่มเย็น

คราวนี้เป็นคราวที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตแห่งชาติไทยของเรา มีศาสนา มีธรรมของพระพุทธานุชาตวิญญูญาณของเรา ก็มีครั้งนี้แหละ ฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายรับความเมตตาของพระพุทธานุชาตวิญญูญาณด้วยความเทิดทูนและความเสียสละ ด้วยความรักชาติทุก ๆ ท่าน เราจะถึงจุดที่หมายปลายทางคือความสงบร่มเย็น และความแน่นหนามั่นคงของเราในไม่ช้านี้ และต่อจากนี้ไปขอความสุขความเจริญและความสมหวัง จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

ต่อไปนี้จะให้พระนะ แล้วกลับไปน้อมยาไปเถลไถลนะ ให้ไปหาทองคำหาดอลลาร์
มา หาเงินสดมา หลวงตาจะแบมือคอยรับตลอดเวลา เวลานั้นน้อยแล้วไปนอนสักพัก
หนึ่งกลับมา พอเห็นทองคำเห็นดอลลาร์แล้วตาลุกวาวเลยทันที เอาละที่นี้ให้พร